

Số: /KH-UBND

*Lam Vỹ, ngày 03 tháng 01 năm 2024*

## **KẾ HOẠCH**

### **Thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản năm 2024 trên địa bàn xã Lam Vỹ**

Căn cứ Quyết định số 7299/QĐ-UBND ngày 18/12/2023 của UBND huyện Định Hóa về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Định Hóa năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 28/12/2023 của HĐND xã Lam Vỹ kỳ họp thứ tám, khóa XXI nhiệm kỳ 2021-2026 về việc thông qua kế hoạch đầu tư công xã Lam Vỹ năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 02/01/2024 của UBND xã Lam Vỹ về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024;

Để thực hiện tốt công tác đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn, UBND xã Lam Vỹ xây dựng một số kế hoạch, giải pháp thực hiện trong năm 2024 như sau:

#### **I. Mục đích yêu cầu:**

##### **1. Mục đích:**

Hoàn thiện và nâng cao mạng lưới đường GTNT đạt các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Để hoàn thiện mạng lưới đường giao thông một cách đồng bộ. Tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho bà con nhân dân khai thác có hiệu quả tiềm năng, phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, xây dựng nông thôn mới và thúc đẩy sự phát triển về mọi mặt, tăng cường khả năng giao lưu phát triển giữa các xóm, các xã trên địa bàn xã.

##### **2. Yêu cầu:**

Quản triệt nghiêm túc Luật đầu tư công. Trong quá trình thực hiện cần kiểm soát chặt chẽ các công việc chủ trương đầu tư, quy hoạch chương trình dự

án, phương án huy động nguồn lực đầu tư, thẩm định và quyết định đầu tư, tình hình xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản.

Tập trung huy động mọi nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng trên địa bàn xã đáp ứng yêu cầu cần thiết cho sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

Thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư các công trình dự án để đảm bảo đủ điều kiện thực hiện trong năm 2024. Đặc biệt cần chú trọng đến các công trình trọng điểm cần thực hiện trong giai đoạn 2021-2025.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực đầu tư xây dựng trên địa bàn nhất là trong công tác quản lý vốn và chất lượng các công trình.

## **II. Nội Dung:**

### **1. Trong công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản:**

Thực hiện có hiệu quả các nguồn vốn được phân bổ theo kế hoạch vốn năm.

Thực hiện thanh toán các nguồn vốn kịp thời, chủ động, không để xảy ra tình trạng nợ đọng. Thực hiện thanh toán đối với các công trình khởi công năm 2024 ngay sau khi nghiệm thu được khối lượng.

Công khai, minh bạch các nguồn vốn được cấp, vốn đóng góp của nhân dân, nguồn vốn đã thực hiện thanh quyết toán trong năm tài chính.

### **2. Trong công tác quản lý dự án, thực hiện dự án đầu tư xây dựng:**

Căn cứ theo danh mục công trình được phê duyệt tại Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 14/12/2023 về việc thông qua kế hoạch đầu tư công huyện Định Hóa năm 2024, chủ động tham mưu cho lãnh đạo UBND xã chỉ đạo các xóm có các công trình tổ chức họp bàn nhân dân về phương án huy động các nguồn lực (đặc biệt là nguồn lực của nhân dân) và phương án thiết kế các công trình đường giao thông, kênh mương nội đồng để đảm bảo trong quá trình triển khai không xảy ra vướng mắc, tránh gây nên tình trạng hồ sơ chỉnh sửa lại nhiều lần, gây chậm tiến độ thi công công trình, chậm tiến độ giải ngân. Các công trình khởi công mới năm 2024 hoàn thiện thủ tục đầu tư trước ngày 30/6/2024; sớm bố trí mặt bằng, tranh thủ thời tiết, mùa vụ, thực hiện khởi công ngoài hiện trường trước ngày 30/9/2024.

Thường xuyên phối hợp của mặt trận tổ quốc và các ban ngành đoàn thể xã. Tập trung tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ về chủ trương xây dựng nông thôn mới là công việc lâu dài vì lợi ích của nông dân, do dân xây dựng và quản lý, nhà nước hỗ trợ và tạo động lực cho quá trình triển khai thực hiện các dự án.

Tăng cường công tác kiểm tra giám sát các công trình để kịp thời tháo gỡ khó khăn và vướng mắc.

### **3. Trong quyết toán dự án hoàn thành:**

Thực hiện nghiêm túc việc báo cáo gửi cơ quan có thẩm quyền về việc thi công xây dựng công trình đồng thời đề nghị kiểm tra công tác nhiệm thu hạng mục công trình, công trình xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng. Đề nghị ban giám sát xã và các bộ phận chuyên môn chủ động nghiệm thu trước khi bàn giao công trình vào sử dụng.

Chấp hành nghiêm túc việc lập và hoàn thiện báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, trình cấp có thẩm quyền kiểm tra, phê duyệt quyết toán theo quy định. Hoàn thiện báo cáo quyết toán gửi phòng Tài chính - Kế hoạch huyện thẩm tra quyết toán các công trình xây dựng cơ bản năm 2023 trước ngày 01/4/2024.

### **4. Trong công tác xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản và chế độ báo cáo thường xuyên:**

Thực hiện kiểm soát chặt chẽ các giai đoạn thực hiện một công trình xây dựng (Chủ trương đầu tư, phương án huy động nguồn lực, xử lý nợ đọng).

Đôn đốc các xóm thực hiện thi công xây dựng công trình đảm bảo đúng tiến độ thi công công trình và nộp tiền đối ứng ngay trong năm thực hiện, tránh để nợ kéo dài sang năm sau.

Chủ động báo cáo với lãnh đạo UBND xã về những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn xã. Tổng hợp báo cáo phòng Tài chính - Kế hoạch về tình hình thực hiện công trình và tình hình thanh toán các nguồn vốn vào ngày 01 hàng tháng.

Thực hiện tắt toán dự án đối với các dự án đã hết nhiệm vụ chi.

Trên đây là một số giải pháp của UBND xã Lam Vỹ trong công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng các nguồn vốn đầu tư trên địa bàn xã./.

#### ***Nơi nhận:***

- Lãnh đạo ĐU-HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Lưu: VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**CHỦ TỊCH**

**Hạc Văn Luận**

